



ข่าว สกอ.

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไทยโพสต์

Circulation: 450,000  
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/การศึกษา/สาธารณสุข

วันที่: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 20

ฉบับที่: 7049

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 39,62 Ad Value: 33,677

PRValue : 101,031

หัวข้อข่าว: นัดสกอ.ถกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร2มี.ค.

# นัดสกอ.ถกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร2มี.ค.



นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

**ศึกษาธิการ** ● รมช.ศธ.นัด สกอ.ถกประเด็นยกเลิกประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา วันที่ 2 มีนาคมนี้ ชี้ สกอ.กับมหาวิทยาลัยอาจเข้าใจประเด็นไม่ตรงกัน คาดมีทางออกแน่นอน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงกรณีการประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เสนอให้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ว่า ตนได้นัดกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทหารเรือดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคมนี้ เพื่อจะพูดคุยหาแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ทั้งในแง่ของกฎหมายและวิธีการบริหาร หลักการเกิดของหลักเกณฑ์นี้ เกิดแล้วส่งผลกระทบต่ออะไร ผลดีเสียของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีหลายประเด็น แต่ตนคิดว่าเป้าหมายหลักที่สุดคือต้องคำนึงถึงอะไรที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็นหลัก

“ผมไม่อยากให้เป็นการตื่นตระหนก และเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ สกอ. เพราะความคิดเห็นอาจจะมีต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีคนกลางที่จะเข้ามาประสาน คาดว่า จะมีทางออกของเรื่องนี้แน่นอน” รมช.ศธ.กล่าว

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแถลงข่าวการจัดการประชุมเพื่อความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อภูมิภาคอาเซียนโดยสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 (EU SHARE Policy Dialogue) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นความร่วมมือจาก

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน จากทั่วภูมิภาคอาเซียนและจากชาติสมาชิกสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางการศึกษา นักวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในบริบททางโครงสร้างหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคอาเซียน นำไปสู่มาตรฐานเดียวกันของระบบอุดมศึกษาในภูมิภาค

นายวงศ์เทพ อรรถโกวิทวาทิ รองเลขาธิการใหญ่อาเซียน กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือทางอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการอุดมศึกษาเพื่อภูมิภาคอาเซียนแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region (EU's SHARE) มอบทุนสนับสนุนมูลค่า 400 ล้านบาท หรือ SHARE (Support to Higher Education in the ASEAN Region) เพื่อส่งเสริมคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาของอาเซียนสู่สากล และในปี 2559 เป็นต้นไป SHARE จะมอบทุนการศึกษา กว่า 500 ทุนแก่นักศึกษาในภูมิภาค เพื่อนำร่องระบบการศึกษา โดยเน้นการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี และการยอมรับการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเขตการศึกษาเข้าร่วมแห่งยุโรป และโครงการทุนฮิวริสมูลเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) ได้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เสนอให้ ศธ.ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ว่า หากให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวจริงจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยไทยไม่สามารถทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ เช่น แลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำหลักสูตรร่วม การเทียบวุฒิ การไปเรียนต่อ เป็นต้น เพราะจะสูญเสียความน่าเชื่อถือของคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร และก่อนออกเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการศึกษาวิจัยมาแล้ว.